

ยกระดับการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น (เริ่มในปีงบประมาณ 2565)

■ **วัตถุประสงค์** ส่งเสริมให้นักเรียนที่ไม่พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่สามารถแสดงความสามารถส่วนบุคคลได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในอนาคต ด้วยการจัดตั้งระบบการศึกษาที่ดี

	โรงเรียนมัธยม Ishige Shiho (เมือง Joso)	โรงเรียนมัธยมยูกิไดจิกิ (เมืองยูกิ)
แนวคิดของโรงเรียน	นอกเหนือจากการสร้างความสามารถทางวิชาการขั้นพื้นฐานแล้ว เป้าหมายคือการตระหนักถึงเส้นทางอาชีพสำหรับนักเรียนโดยอิงจากการส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีพ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการอยู่ร่วมกันหลากหลายวัฒนธรรม (การเสริมสร้างความสามารถทางภาษา)	เราจะส่งเสริมการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของการศึกษาทางปัญญา คุณธรรม และพลศึกษา และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศูนย์พักพิงนักเรียนที่มีความสามารถซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นด้วยจิตวิญญาณทางสังคมและสาธารณะ
การสนับสนุนการเรียนรู้ การดำเนินการเรียนรู้ตามระดับความสามารถตามความสามารถทางภาษา	ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของนักเรียนที่ลงทะเบียน เราจะดำเนินการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถ (เป็นบทเรียนแยกสอนและการสอนแบบทีม) และสนับสนุนด้านการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ทำความเข้าใจคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในแต่ละวิชา นอกจากนี้ ในปีที่ 2 และ 3 เราจะดำเนินการเรียนรู้ขั้นสูงเพื่อพัฒนาระดับของนักเรียนที่เก่งภาษาอังกฤษ	ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของนักเรียนที่ลงทะเบียน เราจะดำเนินการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถ (เป็นบทเรียนแยกสอนและการสอนแบบทีม) และสนับสนุนด้านการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ทำความเข้าใจคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในแต่ละวิชา นอกจากนี้ ในปีที่ 2 และ 3 เราจะดำเนินการเรียนรู้ขั้นสูงเพื่อพัฒนาระดับของนักเรียนที่เก่งภาษาอังกฤษ
* วิชาสำหรับการเรียนรู้ตามระดับความสามารถอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของนักเรียนที่เข้าโรงเรียน	<p>< วิชาที่สนับสนุนพื้นฐาน (ตัวอย่าง) ></p> <p>ภาษาญี่ปุ่น: "Gendai no kokugo (ภาษาญี่ปุ่นสมัยใหม่), "Nihongo kiso" (ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน) และ "Nihongo Hatten" (การพัฒนาภาษาญี่ปุ่น)</p> <p>ภาษาอังกฤษ: "ลอจิกและนิพนธ์" และ "ภาษาอังกฤษที่ครอบคลุม"</p> <p>คณิตศาสตร์: "IS (iz) Basic **"</p> <p>กรมโยธาธิการ: "โคเกียว(สาธารณะ)"</p> <p>* วิชาที่โรงเรียนตั้งขึ้นมา</p>	<p>< วิชาที่สนับสนุนพื้นฐาน (ตัวอย่าง) ></p> <p>ญี่ปุ่น: "Gendai no kokugo (ญี่ปุ่นสมัยใหม่)" และ "Gengo Bunka (วัฒนธรรมทางภาษา)"</p> <p>ภาษาอังกฤษ: "ตรรกะและการแสดงออก" และ "การสื่อสารภาษาอังกฤษ"</p> <p>คณิตศาสตร์: "คณิตศาสตร์ I และ II"</p> <p>กรมโยธาธิการ: "โคเกียว(สาธารณะ)"</p>
การจัดตั้งระบบสนับสนุนการใช้ชีวิตในโรงเรียน ทีมโรงเรียนและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน	<p>เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่สามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างสบายใจและสามารถเรียนได้อย่างกระตือรือร้น จะมีการประสานงานกันระหว่างผู้ประสานงานช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่เพิ่งได้รับมอบหมายร่วมกับโรงเรียนรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการสนับสนุน</p> <p>< รายละเอียดงานของผู้ประสานงาน ></p> <ul style="list-style-type: none"> งานเหมือนนักสังคมสงเคราะห์ การสนับสนุนการแนะนำนักเรียน การพูดคุยกับผู้ปกครอง และขั้นตอนในการใช้ชีวิตในโรงเรียน (การตีความ การแปล ฯลฯ) ทำงานเป็นที่ปรึกษา จัดทำระบบให้คำปรึกษานักศึกษาด้านการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน <p>※ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำจากมุมมองของมืออาชีพและการฝึกอบรมครู</p>	
เกี่ยวกับการสอบเข้า ขยายโควตาพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ การผ่อนปรนคุณสมบัติการสมัคร ฯลฯ	<p>รับสมัคร : 4 คลาส: 160 คน โดย 40 คน เป็นโควตาพิเศษ</p> <p>[การทดสอบความสามารถทางวิชาการ] สามวิชา: ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีใ้คำอ่านในคำถาม</p> <p>[คุณสมบัติการสมัคร] ภายใน 3 ปีหลังจากเข้าประเทศ → ไม่มีการจำกัดระยะเวลาการเข้าพัก</p>	<p>รับสมัคร : 3 คลาส: 120 คน โดย 40 คน เป็นโควตาพิเศษ</p> <p>⇒ การนำแบบจำลองไปใช้ในโรงเรียนสองแห่ง</p>